

# ข่าวเครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

ประจำเดือนธันวาคม 2553

ผศ.ทนพ.พิศิษฐ์ นามจันทร์

ประธานเครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อ  
สังคมไทยปลอดบุหรี่

ในรอบเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2553 เครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อสังคมไทย  
ปลอดบุหรี่ดำเนินกิจกรรมดังนี้

**แผนงานย่อย** การพัฒนางานบริการเลิกบุหรี่แบบบูรณาการ

1. คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ดำเนินโครงการชุมชนปลอดบุหรี่ โดยระยะแรกมี  
การจัดสัมมนาให้ความรู้ เรื่องพิษภัยของบุหรี่และ วิธีการเลิกบุหรี่ แก่อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน  
(อสม.) ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้ อสม. เข้าใจถึงพิษภัยของบุหรี่และวิธีการ  
เลิกบุหรี่ สามารถชักชวนผู้สูบบุหรี่เลิกสูบบุหรี่ต่อไป การสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นในวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.  
2553 ณ สถานีอนามัยตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

2. ห้องปฏิบัติการ สถาบันธัญญารักษ์ ดำเนินการสำรวจข้อมูลการสูบบุหรี่ใน ผู้ป่วย ญาติและ  
ประชาชนที่มารับบริการแผนกผู้ป่วยนอก และตรวจ cotinine ในผู้รับบริการของห้องปฏิบัติการ

3. ห้องปฏิบัติการเข้าร่วมโครงการตรวจวัดคาร์บอนมอนอกไซด์จากลมหายใจ (Breath carbon  
monoxide) ในกลุ่มผู้สูบบุหรี่และกลุ่มผู้ไม่สูบบุหรี่ เพิ่มเติมอีก 4 แห่ง คือ โรงพยาบาลรามคำแหง  
โรงพยาบาลสินแพทย์ โรงพยาบาลวิภาวดี โรงพยาบาลนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ และห้องปฏิบัติที่ได้  
ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วคือโรงพยาบาลราชวิถี

**แผนงานย่อย** การเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยและบทความวิชาการการควบคุมการบริโภคยาสูบที่  
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

1. พัฒนา web site เครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เพื่อเป็นสื่อใน  
การเผยแพร่ความรู้เรื่องบุหรี่และกิจกรรมของเครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ฯ รวมถึงกิจกรรมของ  
เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพอื่นๆ โดยจะเชื่อมโยงข้อมูลกับ web site ของสภาเทคนิคการแพทย์ และศูนย์  
การศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์ โดยทางเครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ฯ จะจัดทำชุดความรู้  
เรื่องพิษภัยของบุหรี่ พร้อมให้มีคำถามท้ายบท นักเทคนิคการแพทย์ที่ตอบคำถามจะสามารถเก็บคะแนน  
การศึกษาต่อเนื่องสำหรับเทคนิคการแพทย์ได้

2. จัดทำ Diary ปี 2554 จำนวน 500 เล่ม เพื่อแจกจ่ายให้กับเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อ  
สังคมไทยปลอดบุหรี่ เครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่และหน่วยงานภาครัฐ  
และภาคเอกชนที่สนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายฯ ภายในมีเนื้อหาแนะนำสภาเทคนิคการแพทย์  
และเครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่